

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเผยอาจมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายการเจรจาการค้าในวันที่ 1 มี.ค. เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่าจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะจัดการเจรจาการค้ารอบใหม่ที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ โดยกระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 14-15 ก.พ.นี้ (อินโฟเควสท์)

ยอดจัดส่ง iPhone ในจีนไตรมาส 4/61 ลดลง 20% ขณะหวั่น่วยขายยอดขายเพิ่มขึ้นสวนทางตลาด ยอดการจัดส่ง iPhone ในประเทศจีน ลดลง 19.9% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ต่อกว่าสถานะการแข่งขันของแอปเปิลที่อ่อนแรงลงต่อเนื่องในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ในท้องถิ่น อย่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี อย่างไรก็ดี แม้ยอดขายลดลง แต่แอปเปิลยังสามารถทำอันดับขยับขึ้น 1 ชั้น มาอยู่ที่อันดับ 4 ในบรรดายอดขายจัดส่งมือถือทั้งหมด เนื่องจาก เสียวมี่ คอร์ป บริษัทผู้ผลิตสมาร์ตโฟนของจีน มียอดจัดส่งสมาร์ตโฟนดิ่งลงถึง 34.9% ในช่วงเดียวกัน จากการเปิดเผยของบริษัทวิจัย IDC สำหรับยอดการจัดส่งสมาร์ตโฟนโดยรวมในจีน ลดลง 9.7% อยู่ที่ระดับ 103 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ยอดการจัดส่งสมาร์ตโฟนของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี เพิ่มขึ้นสวนทางตลาด โดยเพิ่มขึ้นถึง 23.3% ส่วนฮอปโป้และวีโว่ ขยับขึ้นเล็กน้อย 1.5% และ 3.1% ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 53.22 จุด เหตุวิตกขาดความชัดเจนตลาดจับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (11 ก.พ.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจถูกชัตดาวน์อีกครั้ง หลังจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตคว้าน้ำเหลวในการเจรจาประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,053.11 จุด ลดลง 53.22 จุด หรือ -0.21% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,709.80 จุด เพิ่มขึ้น 1.92 จุด หรือ +0.07% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,307.90 จุด เพิ่มขึ้น 9.71 จุด หรือ +0.13% ตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชัตดาวน์ เนื่องจากขณะนี้ใกล้เส้นตายวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่

งบประมาณชั่วคราวสำหรับหน่วยงานรัฐบาลจะหมดอายุลง ขณะที่การเจรจาระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการงบประมาณความมั่นคงตามแนวชายแดนได้ประสบความล้มเหลวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากทั้งฝั่งสองฝ่ายไม่สามารถเห็นพ้องกันเกี่ยวกับประเด็นนโยบายกักกันผู้อพยพ ทั้งนี้ หากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 15 ก.พ. ปรณ.ทรัมป์ก็อาจจะปล่อยให้เกิดภาวะชัตดาวน์อีกครั้งหนึ่ง หรือเขาอาจยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณ พร้อมกับใช้อำนาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ และออกกฎหมายอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโก โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาองเกรส นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน นายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 14-15 ก.พ.นี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหนึ่งเปิดเผยว่า อาจมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วงเทียบดอลลาร์ หลังศก.สหราชอาณาจักรขยายตัวต่ำสุดในรอบ 6 ปี เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (11 ก.พ.) หลังจากมีรายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรขยายตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ส่วนสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2860 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2932 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1275 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1322 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7062 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7085 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.40 เยน จากระดับ 109.77 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0040 ฟรังก์ จากระดับ 0.9999 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3298 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3268 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 31 เซนต์ วิตกสหรัฐเพิ่มผลิตน้ำมัน,ศก.ชะลอตัวจุดอุปสงค์น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ (11 ก.พ.) โดยได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมันและผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น รวมทั้งความกังวลที่ว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันลดน้อยลง นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดน้ำมันด้วยเช่นกัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

31 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 52.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 59 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 61.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$6.6 เหตุเงินดอลลาร์แข็งกดดันตลาด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (11 ก.พ.) โดยได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ นอกจากนี้ การที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกเมื่อคืนนี้ ยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 6.6 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 1,311.90 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 11.9 เซนต์ หรือ 0.75% ปิดที่ 15.69 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

รัฐบาลอังกฤษขอรัฐสภาให้เวลา"เทเรซา เมย์"ทบทวนข้อตกลง Brexit มากกว่านี้ รัฐบาลอังกฤษได้ขอให้รัฐสภาให้เวลาแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เพิ่มขึ้น เพื่อให้นางเมย์มีเวลาแก้ไขข้อตกลงการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เจมส์ โบรเคน เซียร์ รัฐมนตรีด้านชุมชน กล่าวว่า รัฐสภาจะลงคะแนนเสียงข้อตกลง Brexit ไม่เกินวันที่ 27 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ การขอเวลาให้กับนางเมย์เพิ่มเติม นั้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า เนื่องจากรัฐสภาอังกฤษมีกำหนดอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรื่องกระบวนการ Brexit ในวันที่ 21 ก.พ. ขณะที่รัฐสภาเองไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในข้อตกลง Brexit และต้องการให้นางเมย์เจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขเนื้อหาในข้อตกลง Brexit กับ EU ซึ่งไม่ต้องการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขประเด็นใดๆในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว อังกฤษมีกำหนดจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตามกำหนดการณ์ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)

สหราชอาณาจักรเผยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.4% ในปีที่แล้ว **ต่ำสุดรอบ 6 ปี** สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรขยายตัว 1.4% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2555 และลดลงจากระดับ 1.8% ในปี 2560 ONS คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวต่อไปในปีนี้ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปัจจัยการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ONS ยังระบุว่า ความกังวลเกี่ยวกับ Brexit ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางธุรกิจส่วนในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัวเพียง 0.2% ลดลงจากระดับ 0.6% ในไตรมาส 3 โดยการผลิตรถยนต์และเหล็กหดตัวลงมาก

ที่สุด ขณะที่ภาคการก่อสร้างปรับตัวลงเช่นกัน แม้ว่าภาคบริการมีการขยายตัว (อินโฟเควสท์)

เบริคชิตหนุนบ.อังกฤษโยกเงินออกจากประเทศ ขณะขาดดุลการค้าและบริการเพิ่ม 8.4 พันล้านปอนด์เมื่อที่แล้ว **เพราะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเบริคชิต** ผลศึกษาจากศูนย์ประเมินเศรษฐกิจ (ซีอีพี) ของลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิกส์ บ่งชี้ว่า บริษัทในอังกฤษถอนเงินลงทุนออกจากประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจัยของการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบริคชิต) และบริษัทอังกฤษได้เพิ่มการลงทุนในสหภาพยุโรป (อียู) จำนวน 8.3 พันล้านปอนด์ (1.073 หมื่นล้านดอลลาร์) ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเบริคชิต ปัจจัยเบริคชิต ทำให้บริษัทอังกฤษเพิ่มวงเงิน 12% ในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในกลุ่มประเทศอียู โดยวงเงินดังกล่าวเดิมมีกำหนดสำหรับการลงทุนภายในอังกฤษ ส่วนการลงทุนจากอียูเข้าสู่อังกฤษลดลง นับตั้งแต่ที่อังกฤษลงประชามติออกจากอียู โดยเอฟดีไอ ลดลง 11% คิดเป็นวงเงิน 3.5 พันล้านปอนด์ (4.52 พันล้านดอลลาร์) ผลศึกษาชิ้นนี้ยังเตือนว่า เม็ดเงินจะไหลออกจากอังกฤษมากขึ้น ในกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจากอียูในวันที่ 29 มี.ค.โดยไม่มีการทำข้อตกลง (กรงเทฟลูจิก)

อังกฤษเผยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 8.4 พันล้านปอนด์ในปีที่แล้ว **จากปัจจัย Brexit** สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่าตัวเลขการขาดดุลการค้าและบริการเพิ่มขึ้น 8.4 พันล้านปอนด์ สู่ระดับ 3.23 หมื่นล้านปอนด์ในปีที่แล้ว ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัจจัยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ONS ระบุว่า การขาดดุลการค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว มีสาเหตุจากการนำเข้าของภาคบริการที่เพิ่มขึ้น 7.2 พันล้านปอนด์ โดยเฉพาะในภาคการขนส่ง, การท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริการอื่นๆ นอกจากนี้ ONS ยังเปิดเผยว่า ตัวเลขการขาดดุลการค้าและบริการเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 7.1 พันล้านปอนด์ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติฝรั่งเศสคาดเศรษฐกิจ Q1/62 ขยายตัว 0.4% ธนาคารกลางฝรั่งเศสคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสสี่ของปีที่แล้ว ซึ่งขยายตัวเพียง 0.3% เพราะได้รับผลกระทบจากเหตุประท้วงเสื้อกั๊กเหลือง สำหรับตลอดทั้งปีนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.7% (อินโฟเควสท์)

ขุนคลังฝรั่งเศสไม่พอใจ EU ประกาศคว่ำแผนควบกิจการรถไฟ "ซีเมนส์-อัลสตอม" นายบรูโน เลอ เมร์ รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส ได้แสดงความผิดหวังที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศคว่ำแผนการควบรวมกิจการรถไฟในยุโรป ระหว่างบริษัท ซีเมนส์ ของเยอรมนี และบริษัท อัลสตอม ของฝรั่งเศส พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นบนเวทีโลก

นายเลอ แมร์ กล่าวว่า ยุโรปกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ยุโรปควรทำในขณะนี้คือการสร้างความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม การแสดงความเห็นของรัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมา EU ได้ประกาศคว่ำแผนการควมรวมกิจการรถไฟในยุโรประหว่างบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนี และบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศส โดยกังวลว่าการควมรวมกิจการจะขัดขวางการแข่งขันในตลาด และทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)

EU เล็งยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา หลังไม่พอใจประวัติสิทธิมนุษยชน สหภาพยุโรป (EU) ได้เริ่มกระบวนการพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชาในวันนี้ เนื่องจากมีความไม่พอใจต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชน, สิทธิของแรงงาน และการดำเนินการด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลา 18 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนส.ค.2563 ที่ผ่านมา กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า "Everything but Arms" (EBA) จาก EU ซึ่งหมายความว่า กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้าไปยัง EU ได้ทุกอย่างโดยไม่ถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า ยกเว้นอาวุธ นางเพเดอริกา โมเกรินี หัวหน้านโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่า ถึงแม้ EU ยอมรับว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการในเชิงบวกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งการปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง และมีการผ่อนคลายต่อการจำกัดสิทธิของประชาชน และสหภาพการค้า แต่หากรัฐบาลกัมพูชาไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่สอดคล้องกับการที่กัมพูชาได้รับสิทธิ EBA (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปรับตัวลง ตลาดจับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (11 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นก่อนที่การเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และกลุ่มน้ำมันปรับตัวขึ้นนำตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเจรจาในประเด็น Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.85% ปิดที่ 361.12 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,014.59 จุด เพิ่มขึ้น 107.81 จุดหรือ +0.99% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,129.11 จุด ปรับตัวขึ้น 57.93 จุดหรือ +0.82% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,014.47 จุด บวก 52.84 จุดหรือ +1.06% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

สายการบินญี่ปุ่นสั่งยกเลิกเที่ยวบินกว่า 100 เที่ยวบินในกรุงโตเกียว ญี่ปุ่นประสานเสียงสหรัฐ ร่วมหนุ่ "เดวิด มัลพาส" ซึ่งตำแหน่งประธานธนาคารโลกคนใหม่ นายทาโร อาโสะ รมว.การคลังญี่ปุ่น ได้พบปะพูดคุยร่วมกับนายเดวิด มัลพาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐใน

การลงสมัครชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลก โดยนายอาโสะได้แสดงมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับนายมัลพาส ภายหลังจากการประชุมที่กรุงโตเกียว นายอาโสะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ญี่ปุ่นมองว่านายมัลพาสเป็นตัวเลือกในหมู่ผู้แทนชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลก (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 418.11 จุด วิตกเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงกว่า 2% และแตะที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนในวันนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า เขาจะไม่พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก่อนวันที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดไว้สำหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้า สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดร่วงลง 418.11 จุด หรือ 2.01% แตะที่ 20,333.17 จุดนี้ที่ปรับตัวลงในเมื่อวานนี้ นำโดยหุ้นกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มโลหะปลอดเหล็ก และกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (อินโฟเควสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.36% จับตาเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเมื่อวานนี้พุ่งสูงขึ้น หลังจากที่เปิดซื้อขายเป็นวันแรกภายหลังที่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 35.67 จุด หรือ 1.36% ปิดที่ 2,653.90 จุด กระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ (USTR) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 14-15 ก.พ.นี้ (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

รัสเซียทุ่มงบกว่า 25 ล้านล้านรูเบิลในโครงการพัฒนาแห่งชาติช่วงปี 2562-2567 รัฐบาลรัสเซียแถลงในวันนี้น่า รัฐบาลมีแผนที่จะใช้งบ 25.7 ล้านล้านรูเบิล (3.91 แสนล้านดอลลาร์) ในโครงการพัฒนาแห่งชาติในช่วงปี 2562-2567 "โครงการพัฒนาชาติมีเป้าหมายที่จะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และค้นพบความสามารถในแต่ละคน" แถลงการณ์ระบุ รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยมาตรการดังกล่าว หลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินออกกฎหมายในเดือนพ.ค.ปีที่แล้วเพื่อวางกรอบโรดแมพ และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในหลายด้านในช่วงก่อนถึงปี 2567 ซึ่งรวมถึงการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี (อินโฟเควสท์)

ยอดผลิตรถเกาหลีใต้ปี 2561 ร่วงลงสู่อันดับ 7 ของโลก เหตุอุปสงค์อ่อนตัวต่อเนื่อง สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของเกาหลีใต้ (KAMA) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถของเกาหลีใต้ในปี 2561 ลดลงเป็นปีที่ 3

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ติดต่อกันท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศและทั่วโลกที่อ่อนตัวลง ข้อมูลเปิดเผยว่า ในปี 2561 เกาหลีใต้มียอดผลิตรถทั้งสิ้น 4.03 ล้านคัน ลดลง 2.1% จากปีก่อนหน้า โดยตัวเลขดังกล่าวได้ปรับตัวลดลงตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ล่าสุดนั้นอันดับของเกาหลีใต้ร่วงจากอันดับ 6 สู่อันดับ 7 ของผู้ผลิตรถยนต์ของโลก โดยมีเม็กซิโกขึ้นไปแทนที่สำหรับใน 5 อันดับแรกของประเทศผู้ผลิตปี 2561 นั้น นำโดยจีน ตามด้วยสหรัฐ ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย (อินโฟเควสท์)

อียิปต์ชี้ราคาน้ำมันที่ 60-70 ดอลลาร์เป็นราคาที่ผู้ผลิต-ผู้บริโภคมีความพอใจ นายทาเว็ค เอล-มอลลา รว.ปิโตรเลียมของอียิปต์กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์ ถือเป็นช่วงราคาที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยอมรับได้ และผู้บริโภคมีความพอใจ นายเอล-มอลลา กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ระดับดังกล่าวถือเป็นราคาที่ยุติธรรม และผู้ผลิตน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรกำลังใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายราคดังกล่าวจากข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต "ถ้าราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างมาก เราก็จะเผชิญกับเงินเฟ้อ และมีการชะลอตัวในประเทศผู้บริโภคน้ำมัน แต่ถ้าราคาลงต่ำกว่าระดับหนึ่ง เราก็จะเห็นการลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน ดังนั้น สมการที่เป็นธรรมคือควรมีราคาที่เหมาะสมระหว่างผู้ผลิต

และผู้บริโภค ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความพอใจ และส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก" เขากล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ลดกว่า 100 จุด ร่วงวันที่ 3 จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 100 จุดในเมื่อวานนี้ โดยปรับตัวลงเป็นวันทำการที่ 3 ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,395.03 จุด ลดลง 151.45 จุด หรือ 0.41% หุ้นกลุ่มรถยนต์ดีดลงนำตลาดเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

สทท. คาดท่องเที่ยว Q1/62 โต 7% ทั้งปียอดต่างชาติ 40-41 ล้านคน รายได้แตะ 2.4 ล้านลบ.กลุ่มเงินพื้นนายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คาดว่าการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 1/62 จะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 7% ทั้งจำนวนและรายได้ ขณะที่ทั้งปี 62 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40-41 ล้านคน รายได้จากนักท่องเที่ยวจะเติบโต 10% หรือประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท โดยอันดับ 1 ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติแล้ว ในปีนี้มีโอกาสที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะสูงถึง 11 ล้านคน เนื่องจากเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาในประเทศไทยแล้ว 1,050,000 คน สัปดาห์ของการใช้จ่ายประมาณ 24,000 ล้านบาท รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวจากอินเดีย คาดว่าปีนี้จะมาไทยประมาณ 3 ล้านคน, นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ คิดเป็นประมาณ 7-8% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาไทย, นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวจากยุโรป นายชัยรัตน์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนยังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระยะหลังจะเป็นกลุ่มที่เคยมาประเทศไทยแล้วทราบดีว่าแหล่งท่องเที่ยวใดมีเสน่ห์ และอยากใช้เวลามากขึ้น กลุ่มนี้จะมีการวางแผนท่องเที่ยวประมาณ 7-10 วันต่อทริป แต่ไม่เน้นการเดินทางมากนัก แต่จะเน้นการกิน ช้อปปิ้ง เจาะลึกวิถีชุมชนมากกว่า และมียอดการใช้จ่ายสูงขึ้นจากที่เคยใช้จ่าย

ประมาณ 50,000 บาทต่อทริป เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาทต่อทริป ถือเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ไทยต้องการ (อินโฟเควสท์)

ไทยครองแชมป์อันดับ 1 นักลงทุนจีนให้ความสนใจภาคอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนจีนยังคงให้ความสนใจต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย แม้มีการก่อรัฐประหารในปี 2557 และไทยกำลังเผชิญความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ Juwai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีน พบว่า ไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในปีที่แล้ว ในแง่ของการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยพุ่งขึ้นจากอันดับ 6 ในปี 2560 Juwai.com ยังเปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับ 4 ในปีที่แล้ว ในแง่ของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนจีน โดยมีมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สหรัฐติดอันดับ 1 (3 หมื่นล้านดอลลาร์) ตามมาด้วยฮ่องกง (1.6 หมื่นล้านดอลลาร์) และออสเตรเลีย (1.4 หมื่นล้านดอลลาร์) นางแคร์ ลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Juwai.com กล่าวว่า ปัจจัยการเลือกตั้งของไทยไม่มีผลกระทบต่อความสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนจีน โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ต่างก็ไม่ได้มีความกังวลต่อผล (อินโฟเควสท์)

ไทยรักษาชาติยกเลิกแถลงข่าวหลังประชุม กก.บริหารพรรคล้มพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยกเลิกการจัดแถลงข่าวในวันนี้ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่มีคำสั่งยุบพรรคอย่างที่มิผู้

คาดการณ์ไว้ โดยก่อนหน้านี้ทางพรรค พชช.จัดเตรียมห้องแถลงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคชนิดพิเศษที่กำหนดมีขึ้นในเวลาประมาณ 17.00 น.และอาจแถลงข่าวหลังจากนั้น แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่พรรคมาแจ้งว่าการประชุมต้องเลื่อนออกไป เพราะกรรมการบริหารพรรคบางคนไปต่างจังหวัดทำให้องค์ประชุมไม่ครบ และยังไม่มีการกำหนดการว่าจะประชุมอีกเมื่อใด (อินโฟเควสท์)

คลัง ดันควรววม TMB-TBANK ให้มีข้อสรุปก่อนการเลือกตั้ง
แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงการควรววมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคาร ธนชาติ (TBANK) ในเครือบมจ. ทูธนชาติ (TCAP) ว่า สคร. มีเป้าหมายผลักดันการควรววมของทั้ง 2 ธนาคารให้มีข้อสรุปภายในรัฐบาลนี้ ก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนเพิ่มทุนจากข้อกังวลของนายอภิศักดิ์ ดันดีวรงค์ รมว.คลัง ในเรื่องผลประโยชน์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปก่อนจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนึ่ง คณะกรรมการ TMB จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ในวันที่ 13 ก.พ.นี้ เพื่อดำเนินการลงนาม MOU ระหว่าง 2 ธนาคารได้ภายในเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)

นายกฯ ลั่นใช้ ม.44 ปลด ผบ.เหล่าทัพไม่ได้ ยันโยทหารเป็นเรื่องของกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีการปลดอมพลเอกสารชาจิกจานุเบกษาคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งว่า "ไม่รู้ผู้ที่ทำมีเจตนาว่าเพื่ออะไร แต่ในส่วนของเหล่าทัพเป็นไปไม่ได้เลย และหากจะแต่งตั้งใคร ย้ายใครหรือจะปลดใคร ก็ต้องทำตามขั้นตอน ซึ่งตนเองไม่สามารถให้ ม.44 แต่งตั้งหรือย้ายหรือปลดได้ทุกตำแหน่ง แต่การใช้ ม.44 จะใช้เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเท่านั้น และตนเองไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับใครทั้งสิ้น สำหรับบทบาทกับผู้นำเหล่าทัพหลังรับเป็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ผ่านมากไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งของกองทัพ เพราะมีการเสนอผ่านทางกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ตนเองมีหน้าที่อนุมัติและนำขึ้นทูลเกล้าฯ "ทุกคนที่อยู่ในเหล่าทัพก็ขอยามองว่าสถานการณ์ไม่ดี เพราะผมดีกับ ผบ.เหล่าทัพมาโดยตลอด เนื่องจากมีความผูกพันกันเป็นพี่น้องกันมาหลายสิบปี"นายกรัฐมนตรี กล่าว (อินโฟเควสท์)

ชาวไร่ยาสูบยื่นหนังสือถึง พปชร.ให้ช่วยประสานรัฐบาล เลื่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ต.ค.นี้ นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคม ผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จ.ลำปาง และตัวแทนภาคยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการพรรคฯหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ต้องการ

ขอให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวไร่ยาสูบ ด้วยการทบทวนนโยบายการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในเดือนต.ค.นี้ เพราะจะทำให้ชาวไร่ยาสูบได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (สยท.) ระบุว่าไม่สามารถรับซื้อใบยาสูบในฤดูกาลที่จะมาถึง คือ 2562/2563 เหตุเพราะใบยาล้นสต็อก อันเนื่องมาจากต้องปรับขึ้นราคาบุหรี่ จาก 20% เป็น 40% ซึ่งการขึ้นภาษีบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนสูบลดลง แต่คนเหล่านี้จะหันไปสูบบุหรี่นอก บุหรี่หนีภาษี หรือยาเส้นแทน ซึ่งรัฐก็จะสูญเสียรายได้ ตรงกันข้ามชาวไร่ยาสูบและแรงงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหลายแสนคนได้รับผลกระทบต่อรายได้ ปากท้อง รวมถึงหนี้สินของชาวไร่ที่ปลูกยาสูบ ซึ่งสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นย้ำการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และดูแลเกษตรกร (อินโฟเควสท์)

EEC เผยโครงการสนามบินอู่ตะเภาขยายเวลายื่นซองเป็น มี.ค. จาก 28 ก.พ., เร่งสรุปเอกชนร่วมทุน 4 โครงการก่อนเลือกตั้ง
นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ด EEC เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกวันนี้ เพื่อขยายเวลายื่นข้อเสนอโครงการออกไปประมาณกลางเดือน มี.ค.62 จากเดิมที่กำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 ก.พ.62 เพื่อต้องการให้เอกชนได้มีเวลาศึกษาโครงการก่อน ซึ่งเอกชนได้ขอเวลา 2 เดือนหรือสิ้นเดือน เม.ย.62 แต่คณะกรรมการฯ เห็นว่านานเกินไป สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา) นายคณิต คาดว่าการเจรจาต่อรองกับกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตรจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.พ.นี้ แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็ยังมีผู้เสนออันดับ 2 คือ กลุ่ม BSR (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) และบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)) ที่พร้อมเจรจาอยู่แล้ว ซึ่งอาจมีเงื่อนไขน้อยกว่า ทั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่เริ่มคัดเลือกเอกชนก่อนจึงคาดว่าโครงการนี้เดินหน้าได้ก่อน (อินโฟเควสท์)

"สมคิด" จี้คมนาคมเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนตามแผนใน Q1-Q2/62 สร้างความเชื่อมั่น-แรงหนุนศก.ใน H2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมติดตามงานสำคัญ ของกระทรวงคมนาคมว่า ในช่วงที่การลงทุนจากต่างประเทศรอดูความชัดเจนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จึงได้มาเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการลงทุนทุกโครงการให้เป็นไปตามแผน และเห็นผลในช่วงไตรมาส 1 และ 2 นี้ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ดี ทั้งนี้ นายสมคิด ได้ฝากในส่วนโครงการจัดซื้อเครื่องบินของบมจ.การบินไทย (THAI) จำนวน 38 ลำ ให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนก.พ.นี้ พร้อมกับมอบหมายให้บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. ให้การสนับสนุนการบินไทยอย่าง

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับทอท. ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมถึงให้มีการเร่งเจรจาเกี่ยวกับทางแอร์บัส ในการพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา (MRO) ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว (อินโฟเควสท์)

คลังเลี้ยงออกกฎหมายลูกภาษีที่ดิน 20 ฉบับ-คาดการณ์ได้ 4 หมื่นล.

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผ่านวาระ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอประกาศใช้ ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที แต่กฎหมายกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นายลวรณกล่าวว่า ในส่วนกฎหมายลูกที่จะเป็นการกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ ซึ่งมีกฎหมายลูกราว 20 ฉบับ ตามกฎหมายกำหนดให้ออกกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน 120 วันนับตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ขณะนี้เตรียมพร้อมไว้แล้ว รอกฎหมายมีผลทยอยออกกฎหมายลูกได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.68 จุด อ่อนแอกว่าตลาดตปท. วิตกความไม่แน่นอนการเมืองในประเทศ SET ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูลค่าการซื้อขาย 40,670.81 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ผันผวนในทางลง-อ่อนกว่าตลาดต่างประเทศ โดยตลาดภูมิภาคแกว่งทั้งในแดนบวก-ลบเล็กน้อย ขณะที่ตลาดในยุโรปเทรดบายนี้ส่วนใหญ่บวกกัน เหตุหลักเจอแรงกดดันจากความไม่แน่นอนปัจจัยการเมืองในประเทศ ขณะที่ปัจจัยนอกประเทศก็ยังคงค้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้า และการชัตดาวน์ในสหรัฐฯ วันนี้ตลาดฯยังมีความแปรปรวนจากความอ่อนไหวทางการเมือง พร้อมให้แนวรับ 1,635-1,630 แนวต้าน 1,645 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด (-0.83%) มูลค่าการซื้อขาย 40,670.81 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,647.49 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,632.82 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 338 หลักทรัพย์ ลดลง 1,122 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 367 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 50,488 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่

ที่ 50,488 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 2,421 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,600 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,597 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.14% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve ปรับลดลงประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET OUTFLOW 1,602 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,602 ล้านบาท และไม่มีการขายหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,590 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.38/40 แกว่งแคบ นลท.เกาะติดการเมืองในประเทศ คาดกรอบวันนี้ 31.30-31.50 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเย็นนี้ปิดตลาดที่ระดับ 31.38/40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.35 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เนื่องจากตลาดยังรอดติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งปัจจัยต่างประเทศ เช่น การเจรจาการค้ารอบใหม่ที่จะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ "เมื่อวานนี้บาทยังอยู่ในกรอบแคบๆ เหมือนว่าตลาดรอดติดตามสถานการณ์การเมืองในไทยอยู่ รวมทั้งปัจจัยภายนอก ตอนนี้อยู่รอดดูที่สหรัฐฯกับจีนจะคุยกันสัปดาห์นี้ นอกนั้นก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆ" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.30-31.50 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนม.ค. จีน

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday		11			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
CH	Foreign Reserves	Jan	\$3087.92b	\$3080.00b	\$3072.71b
	Money Supply M0 YoY	Jan	--	8.4%	3.6%
	Money Supply M1 YoY	Jan	--	1.9%	1.5%
	New Yuan Loans CNY	Jan	--	3000.0b	1080.0b
	Money Supply M2 YoY	Jan	--	8.2%	8.1%

Tuesday		12			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
JP	Money Stock M2 YoY	Jan	--	2.4%	2.4%
	Money Stock M3 YoY	Jan	--	2.1%	2.1%
	Tertiary Industry Index MoM	Dec	--	-0.1%	-0.3%
	Machine Tool Orders YoY	Jan P	--	--	-18.3%

Wednesday		13			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
US	CPI MoM	Jan	--	0.1%	-0.1%
	CPI Ex Food and Energy MoM	Jan	--	0.2%	0.2%
	CPI YoY	Jan	--	1.5%	1.9%
	CPI Ex Food and Energy YoY	Jan	--	2.1%	2.2%
EU	Industrial Production SA MoM	Dec	--	-0.4%	-1.7%
	Industrial Production WDA YoY	Dec	--	-3.3%	-3.3%
JP	PPI YoY	Jan	--	1.0%	1.5%
	PPI MoM	Jan	--	-0.2%	-0.6%

Thursday		14				
	Release	Actual	Cons.	Prior		
US	PPI Final Demand MoM	Jan	--	0.1%	-0.2%	
	PPI Ex Food and Energy MoM	Jan	--	0.2%	-0.1%	
	PPI Ex Food and Energy YoY	Jan	--	2.5%	2.7%	
	PPI Ex Food, Energy, Trade YoY	Jan	--	2.7%	2.8%	
	Initial Jobless Claims	9-Feb	--	225k	234k	
	Continuing Claims	2-Feb	--	1740k	1736k	
	Retail Sales Advance MoM	Dec	--	0.1%	0.2%	
	Retail Sales Ex Auto MoM	Dec	--	0.0%	0.2%	
	EU	Employment QoQ	4Q P	--	--	0.2%
		Employment YoY	4Q P	--	--	1.3%
GDP SA QoQ		4Q P	--	0.2%	0.2%	
GDP SA YoY		4Q P	--	1.2%	1.2%	
JP	GDP SA QoQ	4Q P	--	0.4%	-0.6%	
	GDP Annualized SA QoQ	4Q P	--	1.4%	-2.5%	
	GDP Nominal SA QoQ	4Q P	--	0.4%	-0.7%	
	GDP Deflator YoY	4Q P	--	-0.4%	-0.3%	
CH	Imports YoY	Jan	--	-10.7%	-7.6%	
	Exports YoY	Jan	--	-3.2%	-4.4%	
	Trade Balance	Jan	--	\$34.00b	\$57.06b	

Friday		15				
	Release	Actual	Cons.	Prior		
US	Empire Manufacturing	Feb	--	7.0	3.9	
	Industrial Production MoM	Jan	--	0.1%	0.3%	
	Capacity Utilization	Jan	--	78.7%	78.7%	
	U. of Mich. Sentiment	Feb P	--	93.5	91.2	
	U. of Mich. Current Conditions	Feb P	--	--	108.8	
	U. of Mich. Expectations	Feb P	--	--	79.9	
	BoP Current Account Balance	4Q P	--	--	\$23.3b	
	EU	Trade Balance SA	Dec	--	15.7b	15.1b
		Trade Balance NSA	Dec	--	--	19.0b
	JP	Japan Buying Foreign Bonds	8-Feb	--	--	¥915.3b
Foreign Buying Japan Bonds		8-Feb	--	--	¥638.3b	
Industrial Production YoY		Dec F	--	--	-1.9%	
CH	CPI YoY	Jan	--	1.9%	1.9%	
	PPI YoY	Jan	--	0.3%	0.9%	
	BoP Current Account Balance	4Q P	--	--	\$23.3b	

Thai Stock Market		As of 12-Feb-19		
	11-Feb-19	Chg	%Chg.	
SET	1,638.00	-13.68	-0.83%	
SET50	1,091.82	-9.73	-0.88%	
SET100	2,403.36	-22.25	-0.92%	
MAI	383.46	-1.92	-0.50%	
Institution Net Position	-2,266.56			
Proprietary Net Position	888.64			
Foreign Net Position	-1,590.41			
Individual Net Position	-2,266.56			
Total Trading Value	26,912.51			

Major Indices		11-Feb-19		
	11-Feb-19	Chg	%Chg.	
Dow Jones	25,053.11	-53.22	-0.21%	
S&P 500	2,709.80	+1.92	+0.07%	
Nasdaq	7,307.91	+9.71	+0.13%	
STOXX Europe 50	3,164.00	+32.00	+1.02%	
FTSE 100	7,129.11	+57.93	+0.82%	
DAX	11,014.59	+107.81	+0.99%	
Nikkei 225	20,333.17	-418.11	-2.01%	
Shanghai Composite	2,653.90	+35.67	+1.36%	
Hang Seng	28,143.84	+197.52	+0.71%	
KOSPI	2,180.73	+3.68	+0.17%	
BES Sensex	36,395.03	-151.45	-0.41%	
Jakarta Composite	6,495.00	-26.66	-0.41%	
Philippines Composite	8,069.02	+7.48	+0.09%	
Ho Chi Minh	926.10	+17.43	+1.92%	

Crude Commodities		11-Feb-19		
	11-Feb-19	Chg	%Chg.	
WTI (\$/bl)	52.42	-0.26	-0.49%	
Dubai (\$/bl)	61.65	-0.51	-0.82%	
Brent (\$/bl)	61.58	-0.48	-0.77%	
NYMEX (\$/bl)	52.41	-0.31	-0.59%	
COMEX Gold	1,313.70	+4.30	+0.33%	
Batic Dry Index	595.00	-6.00	-1.00%	

Exchange Rate		11-Feb-19		
	11-Feb-19	8-Feb-19	%Chg.	
USD/THB	31.40	31.48	-0.25%	
EUR/USD	1.1278	1.1334	-0.49%	
USD/JPY	110.35	109.73	+0.56%	
GBP/USD	1.2860	1.2943	-0.64%	
USD/CHY	6.7914	6.7438	+0.71%	
USD/KRW	1,125.00	1,122.79	+0.20%	
Dollar Index	97.075	96.648	+0.44%	

Thai Bond Market		11-Feb-19			8-Feb-19			%Chg.
	11-Feb-19	8-Feb-19	%Chg.		11-Feb-19	8-Feb-19	%Chg.	
Total Return Index	280.44	280.56	-0.04%					
Outright/ Cash Trading	50,487.91	95,487.51	-47.13%					
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y		
	1.5887	1.6730	1.7400	1.7685	1.7980	1.8588		
Change (bps)	-0.69	-0.35	-0.10	-0.14	-0.17	-0.14		
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y		
	2.1427	2.2972	2.4798	2.8848	3.0895	3.3300		
	+0.40	+0.52	-0.57	-0.72	-2.81	-0.45		

US Bond Market		11-Feb-19			8-Feb-19			%Chg.
	11-Feb-19	8-Feb-19	%Chg.		11-Feb-19	8-Feb-19	%Chg.	
Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y		
	2.45	2.48	2.47	2.47	2.65	3.00		
Change (bps)	+2.00	+3.00	+4.00	+3.00	+2.00	+3.00		

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้